



**TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE**  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*  
6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188  
Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

## **GIÁO XỨ VIỆT NAM SEATTLE MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2019**



Tukwila. Cao nguyên tình xanh hôm nay ngày vọng Chúa Giáng Sinh khá đẹp, trời ngưng hẳn cơn mưa sau những ngày nơi đây mưa triền miên khi bước vào tiết Đông Chí. Niềm vui Giáng Sinh đến với cộng đoàn dân Chúa Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle khá sớm và được bắt đầu vào những ngày cuối tuần của Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng qua đêm Thánh Ca Vọng Giáng Sinh vào tối thứ Bảy ngày 21 tháng . Khung cảnh nhà thờ năm nay đã trở nên một không gian thánh theo chủ đề của cuộc tĩnh tâm Mùa Vọng, qua việc mỗi Giáo Đoàn trong Giáo Xứ làm một Máng Cỏ của Giáo Đoàn mình vào một vị trí đã được phân chia theo lời mời gọi của cha chánh xứ. Giáo xứ hiện có 5 Giáo Đoàn gồm Fatima, Mân Côi, Mông Triệu, La Vang và Mẫu Tâm nên đã có 5 Máng Cỏ, một nơi một vẻ đầy thiêng liêng theo từng ý nghĩa khá phong phú của từng Giáo Đoàn.



Chiều 24 tháng 12 là ngày vọng Giáng Sinh. Thánh lễ Vọng Giáng Sinh được cử hành lúc 5 giờ chiều. Ca Đoàn Cung Chiều phụ trách hát lễ với đông đảo giáo dân tham dự thánh lễ.

## [Xem Hình](#)

Đêm nay dù trời khá lạnh nhưng không có cơn mưa nên cũng dễ chịu. Vào khoảng 6 giờ 30, con đường dẫn vào nhà thờ trở nên nhộn nhịp, xe cộ khá tấp nập, đoàn xe nối đuôi nhau kéo vào tham dự Thánh Lễ đêm và người ra vừa tan lễ 5 giờ, nên xe cộ di chuyển khá chậm chạp. Bước vào khuôn viên nhà thờ, mọi người đều thấy ngay một khu vực rộng lớn trưng bày một máng cỏ khá đẹp.

Sau Thánh lễ Vọng là Buổi Canh Thức Giáng Sinh được cử hành vào lúc 7 giờ 30.

Đúng 7 giờ 30 một đại diện trong ban phụ trách chương trình canh thức lên tiếng: Giờ Canh Thức Đêm Vọng Giáng Sinh bắt đầu, trân trọng kính mời cha chánh xứ khai mạc chương trình. Cha chánh xứ đã tiến về vị trí nơi cung thánh và ngỏ lời: "Giáo xứ hân hoan chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý đồng hương, quý giáo đoàn, hội đoàn, và toàn thể công đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, trong giờ phút thiêng liêng của đêm mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng nhau dùng những giây phút trong chương trình canh thức Vọng Giáng Sinh để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Hai Giáng Trần và xin Chúa đến với chúng ta trong từng người, từng gia đình và cộng đoàn giáo xứ".



Chương trình canh thức được trình diễn qua những hoạt cảnh sống động kể lại giai đoạn Chúa tạo dựng trời đất và muôn thú cũng như loài người với vườn địa đàng tốt đẹp, hoạt cảnh về câu chuyện Chúa truyền cho ông Nô En đóng tàu để được sống sót sau trận lụt đại hồng thủy xen lẫn với những màn phụng vụ do các em ca đoàn Chiên Con, trường Việt Ngữ Đặc Lộ, các em thiếu nhi Đoàn Chúa Hải Đồng trình diễn khá điêu luyện. Phần cuối là hoạt cảnh về việc Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ và như cảnh Đức Mẹ, Thánh Giuse giữa đêm khuya đi tìm nhà trọ mà chẳng có ai giúp nên cuối cùng hai Ngài đã dừng chân nơi một hang lừa máng cỏ để Đấng Hải Nhi được sinh ra. Cảnh sinh động nhất là hình ảnh Đức Mẹ bế Chúa Giêsu xuất hiện cùng với Thánh Giuse giữa muôn ngàn tiếng ca hát ngân vang do ban diễn nguyện trình diễn khá cảm động. Chương trình canh thức kéo dài hơn 45 phút. Sau phần canh thức là phần Thánh Lễ Đêm. Trên hai ngàn giáo dân hiện diện trong Thánh Lễ Đêm đón mừng Chúa Giáng Sinh. Các ghế ngồi trong nhà thờ đều đầy kín, đông đảo giáo dân ngồi ở các Hội Trường để tham dự Thánh Lễ qua các màn ảnh lớn được trực tiếp truyền hình Thánh Lễ rất sốt sắng.

Thánh Lễ Đêm được long trọng cử hành đồng tế do cha chánh xứ Đào Xuân Thành Chủ Tế, cùng đồng tế có cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân và cha Phạm Nghiệp. Đúng 8 giờ 30, một ca Viên trong ca đoàn Tổng Hợp đọc lời dẫn lễ: "Đêm nay, chúng ta hợp tiếng với các Thiên Thần đồng thanh ca tụng Chúa: "Vinh danh Thiên Chúa Trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.

Đêm nay, cùng với Đức Mẹ và Thánh Giuse chúng ta hân hoan mừng sinh nhật của Chúa Hải Đồng Giêsu, và cùng với các mục đồng, chúng ta đến chiêm ngắm, thờ lạy Chúa đã sinh ra và ở giữa chúng ta. Ngài là Đấng Emmanuel. Dâng thánh lễ hôm nay, xin sự bình an của Chúa Hải Đồng Giêsu đến với Giáo xứ chúng ta, và ban cho mỗi gia đình, mỗi tâm hồn niềm vui và hạnh phúc vì được Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại con một của Ngài".

Lời dẫn lễ vừa dứt, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ thiêng liêng mang truyền thống hồn Việt. Tiếng chiêng trống vừa dứt: Nghi Đoàn và quý linh mục rước kiệu Chúa Hải Đồng tiến về máng cỏ theo tiếng hát của Ca Đoàn. Thánh Tượng Chúa Hải Đồng được cha chánh xứ cung thỉnh và đặt vào máng cỏ và Thánh Lễ bắt đầu.

Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ chủ tế Thánh Lễ ngỏ lời chào mừng, ngài nói: Merry Christmas

Chúc Mừng Chúa Giáng Sinh đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa cũng như đồng hương hiện diện trong đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. Ngài nói tiếp: "Giáo xứ hân hoan chào đón quý cha, quý Sơ, quý Thầy, quý Đồng hương và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em thuộc các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, các Ban Ngành và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau trong niềm vui của ngày Chúa Giáng Sinh " ( tiếng vỗ tay kéo dài khá dài khá lâu )

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Thánh Lễ đêm Giáng Sinh

Tin Mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu giây phút Đấng Hài Nhi được sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức bi đát khó xảy ra cho người nơi trần thế: "Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các người đừng sợ, đây ta mang đến cho các người một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các người trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các người nhận biết Người: Các người sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về tình yêu của Chúa đối với nhân loại qua mầu nhiệm Ngôi Hai Giáng Trần, ngài nói: Mầu Nhiệm Ngôi Hai Giáng Trần là mầu nhiệm tuyệt vời. Hình Chúa đến trước cửa nhà mình, khi Chúa gõ cửa, chúng ta có sẵn sàng mở cửa đón Chúa không ? Mừng Chúa Giáng Sinh xin cho chúng ta mỗi người biết sẵn sàng đón nhận Chúa, xin cho nhân loại mở cửa lòng đón nhận Chúa....trong tình yêu bao la của Ngài."

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha chủ tế một lần nữa cảm ơn tất cả và giới thiệu các hang đá của các Giáo Đoàn, ngài nói: năm nay giáo xứ có nhiều hang đá, nhất là có hang đá của 5 Giáo Đoàn. Các Giáo Đoàn đã bỏ công sức thiết kế hang đá rất là đẹp, từ Fatima, La Vang, Mông Triệu, Mân Côi, Mẫu Tâm, mỗi hang đá mang đặc thù riêng của mỗi Giáo Đoàn rất là tuyệt vời...xin cảm ơn các Giáo Đoàn, ngài cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả các Ban Ngành, ban làm máng cỏ, ban trang trí, ban diễn nguyện, các Ca Đoàn và toàn thể quý thiện nguyện viên, xin Chúa chúc lành cho tất cả trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh.

Anh Lưu Công Tiên đại diện Hội Đồng Mục Vụ cũng ngỏ lời cảm ơn và chúc mừng Giáng Sinh đến quý cha, quý sơ, quý thầy, quý chủ tịch và ban đại diện các Giáo Đoàn, Hội Đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa một mùa Giáng Sinh an bình. Trước khi dứt lời, anh chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ nói: nhân dịp này, giáo xứ có một chút quà Giáng Sinh, xin mời quý anh chị đại diện

trao quà cho cha chánh xứ, quý cha, sơ Mai. Món quà được ân cần trao tận tay các ngài giữa tiếng vỗ tay vang dội trong tâm tình tạ ơn.

Thánh Lễ kết thúc lúc 10 giờ sau phép lành cuối lễ. Đông đảo giáo dân viếng thăm các hang đá và chụp hình lưu niệm.

Nguyễn An Quý

## **PHỤ TRANG : HANG ĐÁ CỦA 5 GIÁO ĐOÀN**



